

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๖๑๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานธนาคารขยะต้นแบบ ภายใต้โครงการกองทุนร่วม SDG: “พันธกิจความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ประเทศไทย”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานธนาคารขยะ จำนวน ๑ ชุด
๒. ข้อมูลคำถามประกอบการลงพื้นที่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือกับ UNDP และ UN-HABITAT เพื่อขับเคลื่อนโครงการพันธกิจความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ประเทศไทย (Collaboration on Partnership to Accelerate SDG Localization in Thailand) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และส่งเสริมความสามารถในการปรับใช้ SDG โดยจะดำเนินการให้บรรลุผลลัพธ์หลัก ๓ ประการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ ๑ UNDP และ UN-Habitat จะสนับสนุนการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินการด้านธนาคารขยะในระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก โดยได้มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานธนาคารขยะต้นแบบ ภายใต้โครงการกองทุนร่วม SDG: “พันธกิจความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพันธกิจความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ประเทศไทย (Collaboration on Partnership to Accelerate SDG Localization in Thailand) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมลงพื้นที่กับคณะเดินทางของ UNDP และ UN-HABITAT เพื่ออำนวยความสะดวก และติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายจัดทำสรุปข้อมูลการดำเนินงานธนาคารขยะตามข้อมูลคำถามประกอบการลงพื้นที่ พร้อมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlawastebank@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายภิเชก มีทอง โทรศัพท์ ๐๙ ๕๑๖๙ ๖๔๑๙